

SBS phỏng vấn ông chủ tịch Cộng Đồng Victoria Nguyễn Quang Duy:

[Hà Nội muốn phát huy nguồn lực người Việt ở nước ngoài, cộng đồng tị nạn công sản nghĩ gì? | SBS Vietnamese](#)

Một quyết định mới được Phó thủ tướng Trần Lưu Quang ký vào ngày 10/11/2023 phê duyệt Đề án thành lập các hội đoàn của người Việt tại 100% các địa bàn có cộng đồng người Việt ở nước ngoài với mục đích nhằm huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài.

Quyết định 1334 phê duyệt Đề án phát huy nguồn lực của người Việt tại nước ngoài được công bố gần đây gây nhiều tranh cãi và châm ngòi cho nhiều cuộc thảo luận trong cộng đồng người Việt tị nạn công sản, trong đó đề cập đến việc phát huy nguồn lực của người Việt tại nước ngoài. Theo ông Nguyễn Quang Duy, điều này có ý nghĩa gì? Ai là người Việt ở nước ngoài?

Ông Nguyễn Quang Duy: Từ hơn một tháng nay từ khi nhà cầm quyền công sản ban hành Quyết định 1334, ngày 10 tháng 11 năm 2023 thì rất nhiều người đã hỏi tôi về Quyết Định này và liên kết với **những chuyện lộn xộn xảy ra ở khắp nơi** trong Cộng Đồng nhất là ở tiểu bang NSW và ở Victoria.

Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Úc hình thành và phát triển từ những người Việt tị nạn công sản, những thuyền nhân với thành phần lãnh đạo là cựu quân nhân, cựu công chức Việt Nam Cộng Hòa và một số hậu duệ như chúng tôi. Cách đây ít hôm ngày 31/12/2023, Hội Cựu Quân Nhân có tổ chức Đại Hội cấp Liên Bang Úc châu, tôi được mời phát biểu cũng đã nêu lên quan tâm về Quyết định 1334. Ông Phan Huy Bách chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Úc châu trong bài phát biểu cũng nhấn mạnh đến vấn đề này và theo tôi được biết trong Đại Hội cũng đã bàn thảo về vấn đề này.

Khó khăn là theo thời gian chúng tôi ngày càng lớn tuổi, **con cháu thường ít quan tâm và ít tham dự các sinh hoạt cộng đồng**. Những người trẻ sang du học rồi ở lại hay những di dân gốc Việt đến Úc sau này đã chiếm đa số. Họ cũng có nhu cầu được sinh hoạt, được bảo tồn văn hóa, văn nghệ và nghệ thuật, cần được quan tâm, được tôn trọng, được kết nối và được hội nhập vào cộng đồng gốc Việt nói riêng và cộng đồng Úc nói chung. **Họ chính là mục tiêu của nhà cầm quyền công sản Việt Nam.**

Những người mới tới ít quan tâm đến chính trị nhưng họ cũng yêu mến cuộc sống tự do và muốn con cháu của họ có tương lai như con cháu của chúng ta đang có. Bởi vậy Cộng Đồng chúng ta cần có hướng đi rõ ràng để giữ được một cộng đồng hài hòa và tôn trọng lẫn nhau.



Cộng đồng người Việt tại Úc với nhiều sinh hoạt đậm đà bản sắc.

Ông Nguyễn Quang Duy: Cộng đồng người Việt Tự do phản hồi như thế nào về nghị quyết 1334 này cũng như đề án tập hợp nguồn lực của người Việt tại hải ngoại?

Ban Chấp Hành Cộng Đồng tại Victoria chủ trương kết nối và kết hợp với các Hội Đoàn trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do, chúng tôi tin rằng sự đoàn kết chính là yếu tố căn bản để xây dựng uy tín và tạo ra sức mạnh hầu có thể vượt qua được những khó khăn trước mắt.

Bởi thế chúng tôi luôn làm việc với các hội đoàn như các hội đoàn tôn giáo, Hội Cựu Quân nhân và các gia đình quân binh chúng, Hội Phụ Nữ Việt Úc, Hội Liên Trường, các Hội Cao Niên, các Hội Văn Hóa Nghệ Thuật, các Hội Thương Gia, các nhóm văn nghệ, vũ, thể thao... **và những cá nhân có tinh thần chống cộng.**

Trong năm qua chúng tôi tổ chức rất nhiều sinh hoạt, là nhờ sự cộng tác tận tâm, tận lực của các Hội Đoàn và

cá nhân và chúng tôi sẽ tiếp tục phương cách này.

Cộng đồng Tự do có lo lắng về mở rộng của Nghị quyết 1334 không? Giải pháp của cộng đồng như thế nào?

Ông Nguyễn Quang Duy: Khi chúng ta có thực lực thì không có gì chúng tôi phải quá sức lo lắng. Ở tiểu bang Victoria, trong sinh hoạt văn nghệ, một số nhóm múa và văn nghệ **có những người mới gốc Bắc** sinh hoạt, chúng tôi cũng đối xử không khác gì những nhóm chỉ có người đến từ miền Nam. Nhóm Pháp Luân Công là một nhóm đấu tranh cho tự do thực hành tu luyện, mặc dù đa số là các thành viên là người miền Bắc mới tới, chúng tôi luôn gắn bó và hỗ trợ nhóm này tạo cơ hội để họ tìm hiểu, tôn trọng và hội nhập với chúng ta. Chúng tôi cũng tạo sinh hoạt mời gọi những nhóm trẻ, các Hội Sinh Viên tham gia những sinh hoạt Cộng Đồng.

Cánh cửa Cộng Đồng luôn mở rộng, nhưng để vào cùng sinh hoạt mọi người dù mới hay cũ cũng cần tôn trọng trật tự, cần tôn trọng lẫn nhau **và cần tôn trọng biểu tượng cờ Vàng**. Thiếu một trong ba yếu tố nói trên khó có sự kết nối sẽ khó thành công.

Tết của cộng đồng người Việt tại Bankstown

Nhiều người nghĩ đến việc thành lập các hội đoàn 'cờ đỏ' là vấn đề gây chia rẽ, còn việc gì khiến cộng đồng lưu tâm về chính sách này nữa? Nó có chỉ dừng lại ở chuyện xây dựng hội đoàn không?

Ông Nguyễn Quang Duy: Cộng Đồng Người Việt Tự Do may mắn có được lá cờ Vàng một căn bản để xác định người Việt tự do và để **đôi phó với cộng sản vẫn thường xuyên xâm nhập gây chia rẽ, không để Cộng Đồng được ổn định**.

Năm 2004, Cộng sản ra Nghị Quyết 36 và mới đây là quyết định 1334 **công khai cho biết sẽ dùng tiền để khuyến khích sinh hoạt của chúng ta**.

Tại tiểu bang Victoria đã hình thành một vài nhóm nhỏ có nhóm chủ trương **công khai công nhận cả cờ Đỏ lẫn cờ Vàng, có nhóm chủ trương không cờ Đỏ, cũng không cờ Vàng, mà sử dụng cờ Ngũ Sắc và cờ Úc**. Các nhóm này khi bị phê bình và bị chỉ trích thường đấm chính là họ không chống lại cờ Vàng. Nhưng khi có người **kêu gọi ho treo cờ Vàng thì họ có những phản ứng rất khác thường và khó hiểu**. Nhiều người còn thắc mắc thế lực nào đứng đằng sau tài trợ cho nhóm này sinh hoạt.

Nhưng chúng tôi tin rằng bà con dù xuất thân là thuyền nhân tị nạn hay sang Úc sau này dưới diện du học hay di dân đều yêu quý hai chữ tự do. Nên đa số người Việt chúng ta đều rất **cảnh giác không muốn bị cộng sản dùng tiền hay các phương cách khác kiểm soát ngay trên xứ Úc**. Dù nhà cầm quyền cộng sản có trăm mưu ngàn kế có tiền quyền, nhưng quan điểm của chúng tôi là bà con rất sáng suốt và sự sáng suốt chính là chìa khóa để có thể giải quyết mọi vấn đề.

Mời quý vị nhấn vào audio để nghe toàn bộ phỏng vấn.